

ผู้เข้าร่วมประชุม					หมายเหตุ
๑	นางสาวบุญส่ง คล้าพงษ์	รองปลัด อบต.	บุญส่ง คล้าพงษ์		
๒	นายบรรทมศิลป์ สุขปลั่งสดใส	ผู้อำนวยการกองช่าง	บรรทมศิลป์ สุขปลั่งสดใส		
๓	นางสาวปรียาภรณ์ ทองย้อย	ผู้อำนวยการกองคลัง	ปรียาภรณ์ ทองย้อย		
๔	นางสาวรติมา ตาละลักษณ์	ผู้อำนวยการกองศึกษา	รติมา ตาละลักษณ์		
๕	นางสาววิจิตรพร สัมเทศ	นักพัฒนาชุมชน	วิจิตรพร สัมเทศ		

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

นายวรวิสูตร ฉิมพาลี เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม มาพร้อมกันแล้ว

เลขานุการสภาฯ ขอเชิญประธานสภาฯ เปิดประชุม

นายบุญธรรม บัวหลวง ขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบุญธรรม บัวหลวง - ไม่มี

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

นายบุญธรรม บัวหลวง ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ประธานสภาฯ

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจดูตามเอกสาร เมื่อได้ตรวจ

รายงานการประชุมแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

นายบุญธรรม บัวหลวง **เรื่องเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔**

ประธานสภาฯ

ที่ค้างพิจารณา

-ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจดูร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๔ เนื่องจากไม่มีสมาชิกท่านใดขอแปรญัตติ จึงขอมติที่ประชุมในการพิจารณาในวาระ

ที่ ๒

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ

นายบุญธรรม บัวหลวง ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประธานสภาฯ

ในวาระ ที่ ๓ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบและให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๔ **ต่อไป**

นายบุญธรรม บัวหลวง **๓.๒ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต. นาพันสาม เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย**

ประธานสภาฯ

สัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายวรวิสูตร ฉิมพาลี

เลขานุการสภาฯ

ด้วยสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม มีความประสงค์จะดำเนินการ

ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นไป

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบกับมติที่ประชุมสภาฯ แผล

ตำบลนาพันสาม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ในการออก

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

พ.ศ.๒๕๖๓

หลักการ เพื่อให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

เหตุผล เพื่อประโยชน์ในการรักษาภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่น หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้

ที่ประชุม รับทราบ

นายบุญรวม บัวหลวง ขอเชิญนายกชี้แจงรายละเอียด

ประธานสภาฯ

นายประสิทธิ์ รวมสิน เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต. นาพันสาม ทุกท่าน

นายก อบต. ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้ดำเนินการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง บรรลู่วัตถุประสงค์ในการป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ในเขตตำบลนาพันสาม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม จึงขอพิจารณาออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๖ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ มาตรา ๒๙ ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗(๓) มาตรา ๗๑ และได้แต่งตั้งคณะทำงานออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ขอให้สมาชิกทุกท่านดูตามร่างข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓)

นายบุญรวม บัวหลวง เมื่อสมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบดูตามเอกสารแล้ว มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายร่างข้อบัญญัติ

ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม่

นายประสิทธิ์ รวมสิน ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณา ๓ วาระรวด

ส.อบต. หมู่ที่ ๖

นายบุญรวม บัวหลวง ขอมติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้พิจารณา ๓ วาระ รวด

นายบุญรวม บัวหลวง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ร่างข้อบัญญัติ อบต. นาพันสาม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย ขอมติที่ประชุมรับหลักการวาระที่ ๑

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับหลักการ

นายบุญรวม บัวหลวง สำหรับวาระที่ ๒ เป็นการแปรญัตติ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่

นายเจตน์สมบูรณ์ ใหญ่ประเสริฐ ขอให้แปรญัตติเต็มสภา

ส.อบต. หมู่ที่ ๖

นายบุญรวม บัวหลวง ขอมติที่ประชุมเห็นชอบวาระที่ ๒

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ

นายบุญรวม บัวหลวง ประธานสภา สำหรับในวาระที่ ๓ เป็นการเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากไม่มีสมาชิกท่านใด ขออภิปราย จึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ให้ดำเนินการตราเป็นข้อบัญญัติและประกาศใช้ตามระเบียบของราชการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

นายบุญรวม บัวหลวง ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่

นายประสิทธิ์ รวมสิน นายก อบต. ขอรายงานผลการตรวจประเมินสภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี ๒๕๖๓

นายวรวิสูตร นิมพาลี ปลัด อบต. ตามที่ คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๒ ได้ตรวจประเมิน เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยผลการตรวจประเมินฯ ทั้งหมด ๕ ด้าน ผลคะแนนดังต่อไปนี้

ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ หัวข้อการประเมิน ๙ หัวข้อ คะแนนเต็ม ๑๑๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๑๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา หัวข้อการประเมิน คะแนนเต็ม ๑๐๕ คะแนนที่ได้ ๑๐๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๐

ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง หัวข้อการประเมิน ๖ หัวข้อ คะแนนเต็ม ๒๑๕ คะแนนที่ได้ ๑๘๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๒

ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ หัวข้อการประเมิน ๖ หัวข้อ คะแนนเต็ม ๓๗๐ คะแนนที่ได้ ๓๖๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๗

ด้านที่ ๕ ธรรมภิบาล หัวข้อการประเมิน ๔ หัวข้อ คะแนนเต็ม ๕๕ คะแนนที่ได้ ๕๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รวมคะแนนเต็มทั้ง ๕ ด้าน ๘๕๕ คะแนน คะแนนที่ได้เท่ากับ ๘๑๒ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๗

- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้ทำการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปี ๒๕๖๓ และได้บันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผล จำนวน ๓ แบบ ได้แก่ แบบ อบต. ๑ แบบ อบต. ๒.๑ ถึง ๒.๖ และแบบ อบต. ๓ ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ โดยได้บันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โดยผลการประเมินแต่ละด้าน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙๑ ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๐

-ตามที่ สำนักงาน ป.ปช จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดประชุมชี้แจงข้อกำหนด ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องเอกศักดิ์บุตตรลัย อาคารสุเมธ ตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้มอบหมายให้ นายประทีพ ปิงขำ รองนายก อบต. นาพันสาม และนายสุชาติ ปานมะณี สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ ที่ประชุมได้

ชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินของนายก รองนายก และสมาชิกสภาท้องถิ่น
โดยจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทุกคนเมื่อหมดวาระในการดำรงตำแหน่ง
ที่ประชุม รับทราบ
นายบุญรวม บัวหลวง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ขอปิดประชุมและขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น.

(ลงชื่อ) วรวิสูตร ฉิมพาลี ผู้จัดบันทึกรายงานฯ (ลงชื่อ) ณรงค์ เทศเดช ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ
(นายวรวิสูตร ฉิมพาลี) (นายณรงค์ เทศเดช)

(ลงชื่อ) ประสิทธิ์ อินทรพงษ์ กรรมการตรวจรายงานฯ (ลงชื่อ) บุญเส หอมภู กรรมการตรวจรายงานฯ
(นายประสิทธิ์ อินทรพงษ์) (นายบุญเส หอมภู)

เรียน ประธานสภาฯ

-ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓. เรื่องพิจารณา

๓.๑เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔. เรื่องอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและลงนามในรายงานประชุมต่อไป

(ลงชื่อ) วรวิสูตร ฉิมพาลี เลขาธิการสภาฯ
(นายวรวิสูตร ฉิมพาลี)

(ลงชื่อ) บุญรวม บัวหลวง ประธานสภาฯ
(นายบุญรวม บัวหลวง)